



Title :	“น้องแพรวา” สุวลักษณ์ ก่องสมุท ลูกแม่ลำดวล ดิกรีนางสาวลำพูน วาดฝันเป็นนางฟ้าไซเบอร์
Subject Heading 1 :	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Subject Heading 2 :	นักศึกษา
Source :	เชียงรายทูเดย์, ปีที่ 1 ฉบับที่ 15 ประจำเดือนเมษายน 2553 หน้า 20
Date :	2 Feb. 2011

“น้องแพรวา” สุวลักษณ์ ก่องสมุท ลูกแม่ลำดวล

ดิกรีนางสาวลำพูน วาดฝันเป็นนางฟ้าไซเบอร์



A : อยากให้ผู้หญิงเขียนรายและผู้หญิงเหนือรักนวลสงวนตัว มีการวางตัวที่ดีเป็นผู้หญิงที่งามอย่างมีคุณค่า และอยากทรงยศให้ผู้หญิงเหนือแห่งยุคพื้นเมืองกันให้มากขึ้นค่ะ

เอกลักษณ์อันเป็นเสน่ห์ของแม่ผู้ยิ่งใหญ่ด้านนี้คือ ความอ่อนน้อมเรียบร้อย งดงามทั้งกายและใจ กับการสร้างศรัทธาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของแผ่นดิน ขอแม่ผู้ใจกว้างช่วยกันรักษาไว้ ให้เป็นความภาคภูมิใจที่ยั่งยืนสืบไปของคนเมืองเหนือหนาเจ้า สวัสดิ์พี่น้องชาวเชียงราย

พี่กิ่งแก้ว

เล็งกล้อง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สถาบันแห่งโอกาสทางการศึกษาของคนเชียงรายและคนไทยทั่วประเทศ มีนักศึกษาจากหลายจังหวัดทั่วประเทศมีโอกาสได้มาเป็นลูกแม่ลำดวล ศึกษาหาความรู้และสำเร็จการศึกษาออกไปอีกหลายรุ่น ที่กำลังศึกษาที่มีอยู่มาก ในจำนวนนี้มีเด็กสาวน่าตาสะสวย สูงโปร่งหุ่นดี คนหนึ่ง ที่เดินมาบึ่งเข้าคาศี กิ่งแก้วเจ้าจิงเจอร์ และยังแอบไปรูมาว่ามีดิกรีนางสาวลำพูน ปี 2551 อีกด้วย น้องคนนั้นมีนามว่า “น้องแพรวา” สุวลักษณ์ ก่องสมุท

- Q : มาเป็นลูกแม่ลำดวลที่ มฟล. ได้ยังไงกันคะ
A : แพรเป็นคนลำพูนโดยกำเนิดค่ะ ที่อ.ป่าซาง เรียนหนังสือจนจบชั้นมัธยมปลายก่อนจะมาสอบโควตาได้ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นอันดับ 1 ของประเทศ ที่เลือกมาเรียนที่ มฟล. เพราะที่นี่จะเรียนด้วยภาษาอังกฤษ เป็นคนชอบทางด้านภาษา และที่นี่ก็มีสอนภาษาจีนด้วย แพรได้เข้าเรียนในสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ตอนนี้อยู่ชั้นปีที่ 3 แล้วค่ะ
- Q : ช่างว่ามีดิกรีนางสาวลำพูนคิดตัวมาด้วยหรือจะ ไปประกวดมาเมื่อไหร่ละตัว
A : ตอนเรียนอยู่ปี 1 ที่มฟล. มีพี่ที่รู้จักกับ อยู่ที่เชียงแสน นี้นะคะ มาชวนให้ไปสมัครประกวดนางสาวลำพูน ด้วยความที่ตัวเองเคยผ่านเวทีการประกวด ยินางสาวของ ใต้ที่ 1 มาแล้ว ก็เลยคิดว่าจะลองดู พอลงประกวดก็ได้ตำแหน่งนางสาวลำพูนสมัยใจ

- Q : หลังจากคว้าตำแหน่งนางสาวลำพูนมาแล้ว คิดว่าจะลงประกวดที่ไหนต่ออีกบ้างไหม
A : หลังจากได้ตำแหน่งนางสาวลำพูนเมื่อ ปี 2551 แล้ว ปีต่อมาก็ได้ประกวดนางสาวเชียงใหม่ ได้ตำแหน่งที่ 4 ค่ะ คิดว่าในปีหน้าจะลงประกวดนางสาวถิ่นไทยงามดุสิตครั้ง ในอนาคตอยากประกวดเวทีใหญ่อย่าง มิสไทยแลนด์เวิลด์ หรือ นางสาวไทย
- Q : เดินสายประกวดนางงามหลายเวทีอย่างไม่มีมหาวิทยาลัยเขาไม่ไหวเธอ เอาจเวลาที่ไหนไปเรียนหนังสือ
A : แพรแบ่งเรื่องเรียนกับเรื่องงานชัดเจนค่ะ ทางมหาวิทยาลัยไม่ได้ว่าอะไร เพียงแต่จะเป็นห่วงเรื่องการทำงานกลางคืนที่อาจทำให้มีปัญหาเรื่องการเรียนเพราะต้องนอนดึก และเรื่องภาพพจน์นักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย จริงแล้วเธอก็ทำงานเป็นฟรีแลนซ์ให้กับสินค้าต่างๆ ค่ายรถ ห้างสินค้า และทีมฟุตบอลเชียงรายอยู่ในเขตด้วยค่ะ แพรคิดว่าอาชีพฟรีแลนซ์เป็นอาชีพของการแนะนำสินค้า ไม่ได้เสียหายอะไร อาจมีแต่งตัวเนี้ยบๆบ้าง แต่เธอก็จะเลือกรับงานที่ไม่ขัดกับการเรียนค่ะ
- Q : มินในอนาคต อยากเป็นอะไรคะ
A : อยากเป็นแอร์โฮสเตสค่ะ สายการบินไหนแอร์ก็ดี เพราะเรียนมาทางภาษาจีนอยู่แล้ว หรือจะเป็นการบินไทยก็ไม่เลว หรือจะเป็นไกด์ก็โอเคนะ
- Q : ว่าที่นางฟ้า ไซเบอร์ จะ “สวย เว็ด เชิด โสด” อย่างนี้ มีหมู่หมาจิ้งบั้งไหมเอ่ย
A : ก็มีบ้างค่ะ แต่ไม่ค่อยมากนักค่ะ ด้วยความที่เป็นคนสายดาวน์ ทำให้มองหน้าใครไม่ชัดเจน ก็เลยไม่กล้าหัก อาจทำให้เฝ้าคิดว่าเราหญิงก็ได้ จริงๆแล้วแพรเป็นคนสนุกเฮฮา ออกจะตลกออกเฝี้ยวด้วยซ้ำ
- Q : คิดอย่างไรกับการวางตัวของแม่ผู้ยิ่งใหญ่เชียงรายและสาวเหนือเจ้า